



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# แนวน้ำ

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 20 เมษายน 2563

ปีที่: 41 ฉบับที่: 14237

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 44.78 Ad Value: 40,302

PRValue (x3): 120,906

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เกษตรฯอัดแพ็กเกจ5โครงการใหญ่ ชงครม.ของบกว่า50,000ล้านช่วยยางทั้งระบบ

## เกษตรฯอัดแพ็กเกจ5โครงการใหญ่ ชงครม.ของบกว่า50,000ล้านช่วยยางทั้งระบบ

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อไปในทุกภาคส่วน ซึ่งในส่วนยางพารา นั้น กระทรวงเกษตรฯ โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นัดประชุมคณะกรรมการ กยท. กรณีพิเศษ เพื่อเร่งออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยางพารา บรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้เห็นชอบให้ดำเนินการ 5 โครงการ คือ 1) โครงการประกันรายได้ระยะที่ 2 งบประมาณ 42,000 ล้านบาท 2) โครงการพัฒนาความร่วมมือการผลิตและการตลาดภาคอุตสาหกรรม

ยางพารา งบประมาณ 11.3 ล้านบาท 3) โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง (วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท) 4) โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) (วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท) และ 5) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ยางเงิน 20,000 ล้านบาท

ด้านนางณพรัตน์ วิจิตชลชัย รองผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการประกันรายได้ระยะที่ 2 เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2563 เริ่มจ่าย 1 พฤษภาคม 2563 ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้กรีดยาง



อลงกรณ์ พลบุตร

ยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563 จำนวน 1,730,000 ราย พื้นที่สวนยางกรีดยางได้ 19.4 ล้านไร่ โดยราคายางที่ประกันรายได้ แบ่งเป็น ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60.00 บาท/กิโลกรัม น้ำยาง



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# แนวน้ำ

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 20 เมษายน 2563

ปีที่: 41 ฉบับที่: 14237 หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 44.78 Ad Value: 40,302 PRValue (x3): 120,906 คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เกษตรขาดแพ็กเกจ5โครงการใหญ่ ชงครม.ชงบกว่า50,000ล้านช่วยยางทั้งระบบ

สด (DRC 100%) 57.00 บาท/กิโลกรัม  
ยางก้อนถ้วย (DRC 100%) 46.00 บาท/  
กิโลกรัม แบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของสวน  
ร้อยละ 60 และคนกรีดยาง ร้อยละ 40  
ของรายได้ทั้งหมด งบประมาณวงเงินรวม  
ทั้งสิ้น 42,000 ล้านบาท

ส่วนโครงการพัฒนาความร่วมมือ  
การผลิตและการตลาดภาคอุตสาหกรรม  
ยางพารา เป็นการช่วยเหลือสถาบัน  
เกษตรกรชาวสวนยาง โดยเพิ่มสภาพ  
คล่องให้สถาบันเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร  
ผู้ผลิตหมอนยางพารา ซึ่ง กยท. จะเป็น  
ผู้สนับสนุนเงินทุนให้สถาบันเกษตรกร  
และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตหมอนยางพารา  
เป้าหมาย 50 สถาบัน โดยใช้หมอน  
ยางพาราเป็นหลักประกัน 50,000 ใบ และ  
ในส่วนของการช่วยเหลือผู้ประกอบการ  
ยางพารา ประกอบด้วย โครงการสนับสนุน  
สินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง  
จะปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีดำเนินงาน ใน  
ปี 2563 โดยผู้ประกอบการยางที่เข้า  
ร่วมโครงการ จะต้องเพิ่มปริมาณการใช้ยาง

ไม่น้อยกว่า 2 ตันต่อปี ในทุกวงเงิน 1  
ล้านบาท คาดว่าจะเพิ่มปริมาณการใช้ยางไม่  
น้อยกว่า 50,000 ตัน และโครงการสนับสนุน  
สินเชื่อผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง)  
เพิ่มกิจกรรมให้ผู้ประกอบการยางที่  
ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ต้องซื้อยางมาเป็น  
วัตถุดิบในการผลิตของฤดูกาลใหม่ รัฐบาล  
สนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยในอัตราตามที่จ่าย  
จริงแต่ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี เพื่อช่วยเหลือ  
เกษตรกรในช่วงที่ผู้ประกอบการไม่มีกำลัง  
การซื้อ ให้เกิดการหมุนเวียนผลผลิตของ  
เกษตรกรชาวสวนยาง สุดท้ายคือ โครงการ  
สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่  
ผู้ประกอบการไม้อย่างและผลิตภัณฑ์ วงเงิน  
20,000 ล้านบาท รัฐชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3  
ต่อปี กระตุ้นการโค่นยาง 400,000 ไร่ ดูด  
ซับปริมาณไม้ยางจากการกระตุ้นการโค่น  
จำนวน 12 ล้านตัน ซึ่งรวมถึงการส่งเสริม  
ปลูกแทนวงเงิน 6,400 ล้านบาท ทั้งนี้ กยท.  
จะรีบดำเนินการเสนอคณะกรรมการนโยบาย  
ยางธรรมชาติ (กนย.) เพื่อนำเข้าที่ประชุม  
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 160,000  
Ad Rate: 1,400

Section: First Section/การเมือง

วันที่: จันทร์ 20 เมษายน 2563

ปีที่: 33

ฉบับที่: 11533

หน้า: 12(ล่างซ้าย), 9

Col.Inch: 47.52 Ad Value: 66,528

PRValue (x3): 199,584

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.ผั่นกเอกชนทุ่ม500ล้านลงทุนผลิตถุงมือรับโควิด

## กยท.ผั่นกเอกชน ทุ่ม500ล้านลงทุน ผลิตถุงมือรับโควิด

**กรุงเทพธุรกิจ ● กยท.ปิดผั่นตั้งฮับยางโลก**  
หวังเพิ่มการใช้ยางภายในประเทศ-เตรียม  
ทุ่ม 500 ล้าน สร้างโรงงานผลิตถุงมือยาง  
หลังโควิดระบาคความต้องการพุ่งทั่วโลก  
ผลิตไม่พอใช้

นายประพันธ์ บุญเกียรติ ประธาน  
กรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)  
เปิดเผยว่าจากแนวโน้มการใช้ถุงมือยาง  
ในอนาคตจะเพิ่มขึ้นหลังจากการระบาค  
ของโควิด-19 จะส่งผลให้สังคมค่านึงถึง  
ความปลอดภัยมากขึ้น กยท.จึงเตรียม  
ร่วมทุนกับ สถาบันเกษตรกร และเอกชน  
ผู้ผลิตถุงมือยางพารา เพื่อสร้างโรงงาน  
ผลิตถุงมือยาง ถุงมือทางการแพทย์ วงเงิน  
500 ล้านบาท กำลังการผลิต 1,800 ล้านชิ้น  
ต่อปีที่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีพื้นที่อยู่แล้ว  
2 หมื่นไร่

ทั้งนี้ปัจจุบันการผลิตถุงมือยางของโลก  
อยู่ที่ 2.28 แสนล้านชิ้น โดยมาเลเซียผลิตได้  
มากที่สุดจำนวน 1.36 แสนล้านชิ้นต่อปีไทย  
ผลิตได้ 4.65 หมื่นล้านชิ้น เฉลี่ยมีการใช้ปีละ  
8 ชิ้นต่อคนต่อปี มากกว่าเมื่อเทียบกับการผลิต  
เฉลี่ยที่ 4 ชิ้นต่อคนต่อปี ซึ่งตลาดถุงมือยาง  
มีอัตราการเติบโตที่ค้ำยอยู่แล้ว และหลังจาก  
สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ผ่านพ้นไป  
ความต้องการใช้ถุงมือยางจะเพิ่มขึ้น

“ที่ผ่านมตลาดถุงมือยางเพิ่มขึ้นไม่มาก  
เพราะมีคู่แข่งจากยางสังเคราะห์และ  
พลาสติก ซึ่งตอนนี้ถูกแบนเพราะไม่เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อม จึงเหลือยางธรรมชาติที่จะ  
ถูกนำมาใช้มากขึ้น”

อ่านต่อหน้า | 9

ต่อจากหน้า 12

### กยท.ผั่นก

ทั้งนี้ สัดส่วนการตั้งการลงทุนเพื่อตั้ง  
โรงงานผลิตถุงมือยางพารา ขณะนี้ยังไม่สรุป  
แต่เบื้องต้นไม่ยอมให้โรงงานที่ร่วม  
ลงทุนเป็นรัฐวิสาหกิจ ยอมให้เป็น  
การลงทุนในรูปเอกชน ซึ่ง กยท.ดำเนินการได้  
เพราะมีหน่วยงานที่ภาครัฐกิจได้ และ กยท.  
มีงบประมาณวิจัยและพัฒนา 400 ล้านบาท  
ต่อปี ในอดีตมีการพัฒนาและวิจัยเพื่อการ  
เพิ่มผลผลิต แต่จากนี้จะนำงบประมาณนี้  
ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  
หรือการผลิตขั้นปลายของผลผลิตจาก  
ยางพารา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย  
ของรัฐบาล และความต้องการของตลาด  
ผลิตภัณฑ์จากยางพาราในอนาคต

จากสถานการณ์การส่งออกยางพาราที่  
ตลาดส่งออกของไทยถูกปิด ไม่สามารถส่ง

ออกได้ หรือส่งออกไม่ได้ตามเป้าหมาย  
ที่ตั้งไว้ เช่น ตลาดหมอนยางพาราปกติ มี  
การผลิตเพื่อขายให้กับนักท่องเที่ยวจีน  
แต่เมื่อเกิดโรคระบาดโควิด-19 ส่งผลให้  
ไม่มีนักท่องเที่ยวจีนไม่สามารถเดินทาง  
มาเที่ยวได้ หมอนยางพาราจากสถาบัน  
เกษตรกร จำนวนประมาณ 50,000 ใบ  
ขายไม่ได้ กยท.จึงดำเนินโครงการจำนำ  
หมอนยางพารา โดยให้เงินกู้ดอกเบี้ย 0%  
ให้ผู้ผลิตวงเงิน 11 ล้านบาท โดยใช้  
หมอนค้ำประกันเงินกู้ หากผู้ผลิตหรือ  
สถาบันเกษตรกรขายหมอนได้ ก็นำเงิน  
มาคืนเงินกู้ได้

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
โรคระบาดโควิด-19 คาดว่าหลังสถานการณ์  
โรคระบาดผ่านพ้นไป จะเกิดการเปลี่ยนแปลง  
ทุกรูปแบบ กลายเป็น New Normal หรือ  
ความธรรมดาในรูปแบบใหม่ ทั้งทางด้าน  
สังคม พฤติกรรม การใช้ชีวิต แม้แต่เรื่อง  
ของสิ่งของเครื่องใช้ที่ต้องเปลี่ยนมาดูแล

ตัวเองมากขึ้น หันมาสนใจในการดูแลสุขภาพ  
ตัวเองมากขึ้น ใส่ใจในสุขภาพตัวเองมากขึ้น  
ถุงมือทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย  
หรือ สินค้าเพื่อสุขภาพ จะมีความต้องการ  
ใช้จำนวนมาก”

ทั้งนี้ กยท.จะเดินหน้าในเรื่องสินค้า  
นวัตกรรมใหม่ สินค้าเพื่อผู้สูงวัย ซึ่ง  
ที่ผ่านมา ได้ร่วมกับโรงพยาบาลรามา  
พบว่าต่อไปจะมีความต้องการใช้ยางพารา  
ในสินค้าเพื่อสุขภาพ และผู้สูงวัยจำนวนมาก  
กยท.จึงต้องการเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติ  
จากทั่วโลก มาร่วมสร้างสินค้าสุขภาพใน  
รับเบอร์วัลเลย์ เพื่อรองรับความต้องการ  
ในอนาคต

นอกจากนี้ กยท.กำลังศึกษาความ  
เป็นไปได้ในการสร้างศูนย์กลางยางพารา  
(รับเบอร์วัลเลย์) เพื่อเป็นศูนย์กลาง  
การผลิตสินค้านวัตกรรมเกี่ยวกับยางพารา  
ครบวงจร รองรับสถานการณ์หลังจาก  
ที่โลกถูกตีสรบชั้นโดยไวรัสโควิด-19

เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโมเดล  
ธุรกิจใหม่ เน้นการพัฒนาต้นน้ำใหม่การ  
พัฒนาสินค้าแปรรูปปลายน้ำ และต้องการ  
เพิ่มการใช้ยางในประเทศ โดยโครงการนี้  
จะดำเนินการบนพื้นที่ 2 หมื่นไร่ ที่เป็น  
ที่ของกยท.ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

อย่างไรก็ตาม แผนการสร้างรับเบอร์  
วัลเลย์อยู่ระหว่างการว่าจ้างมหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ ศึกษาความคุ้มค่าของธุรกิจ  
คาดผลการศึกษาจะเสร็จในเสร็จภายใน  
สิ้นปี 2563 โครงการฯ ระยะเวลา 3-4 ปี  
และกยท.ได้หารือกับคณะกรรมการ  
ส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ในการปรับ  
เงื่อนไขเพื่อจูงใจนักลงทุนให้สอดคล้องกับ  
นโยบายรัฐบาล ที่ต้องการสนับสนุนการ  
ลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ (นิวเอสเคิร์ฟ)  
รวมถึงการปรับหลักเกณฑ์ให้กับ  
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม  
(เอสเอ็มอี) สามารถขอขยีนขอส่งเสริม  
การลงทุนได้



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 20 เมษายน 2563

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10736

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 37.59 Ad Value: 41,349

PRValue (x3): 124,047

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ไทยจ่อผูกโรงงานถุงมือดีตลาดโลก

## ไทยจ่อผูกโรงงานถุงมือดีตลาดโลก

### กยท.ตั้งเป้าสร้างศูนย์ยางพารา-เพิ่มใช้งานในปท.

การยางฯ วางแผนลงทุนกับเอกชน สร้างโรงงานผลิตถุงมือยาง ถุงมือทางการแพทย์ หลังพบโลกยังขาดแคลนต้องการใช้มากกว่าการผลิตถึงเท่าตัว แม้หมดยุคไวรัสแต่ความต้องการยังสูง พร้อมเร่งสร้างอับยางพารา หวังเพิ่มการใช้ยางในประเทศมากขึ้น

นายประพันธ์ บุญเกียรติ ประชานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า กยท.เตรียมร่วมทุนกับสถาบันเกษตรกร และเอกชน ผู้ผลิตถุงมือยางพารา เพื่อสร้างโรงงานผลิตถุงมือยาง ถุงมือทางการแพทย์ วงเงิน 500 ล้านบาท กำล้างการผลิต 1,800 ล้านชิ้น/ปี

จากผลผลิตทั่วโลกประมาณ 2.28 แสนล้านชิ้น/ปี มาเลเซียผลิตได้มากที่สุดจำนวน 1.36 แสนล้านชิ้น/ปี ความต้องการใช้ทั่วโลกปีละ 8 ล้าน/คน/ปี แต่ขณะนี้ทั่วโลกผลิตได้เพียง 4 ล้าน/คน/ปี จึงเชื่อว่าหลังสถานการณ์โรคโควิด-19 ผ่านพ้นไป ความต้องการใช้ถุงมือยางจะเพิ่มขึ้น

สัดส่วนการลงทุนเพื่อตั้งโรงงานผลิตถุงมือยางพาราขณะนี้ยังไม่สรุปสัดส่วนการลงทุน แต่ที่ตั้งใจตามแผนการตั้งโรงงาน ไม่อยากให้โรงงานที่ร่วมลงทุนเป็นรัฐวิสาหกิจอยากให้เป็นการลงทุนในรูปแบบของเอกชน ซึ่ง กยท.สามารถดำเนินการได้ เพราะมีหน่วยงานที่สามารถทำธุรกิจได้

อีกทั้ง กยท.มีงบประมาณวิจัยและพัฒนาประมาณ 400 ล้านบาท/ปี ในอดีตมีการพัฒนาและวิจัยเพื่อการเพิ่ม

ผลผลิต แต่จากนี้จะนำงบประมาณนี้ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการผลิตขั้นปลายของผลผลิตจากยางพารา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์จากยางพาราในอนาคต

“จากสถานการณ์การส่งออกยางพาราที่ตลาดส่งออกของไทยถูกปิด ไม่สามารถส่งออกได้ หรือส่งออกไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาทิ ตลาดหมอนยางพาราปกติมีการผลิตเพื่อขายให้กับนักท่องเที่ยวจีน แต่เมื่อเกิดไวรัสส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนไม่สามารถเดินทางมาเที่ยวได้ หมอนยางพาราจากสถาบันเกษตรกร จำนวนประมาณ 50,000 ใบขายไม่ได้”

กยท.จึงดำเนินโครงการจำหน่ายหมอนยางพารา โดยให้เงินกู้ดอกเบี้ย 0% กับผู้ผลิต วงเงินประมาณ 11 ล้านบาท โดยใช้หมอนค้ำประกันเงินกู้ หากผู้ผลิตหรือสถาบันเกษตรกรสามารถขายหมอนได้ก็นำเงินมาคืนเงินกู้ได้

นอกจากนี้ กยท.อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างศูนย์กลางยางพารา (รับเบอร์วัลเลย์) เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้านวัตกรรมเกี่ยวกับยางพาราครบวงจร รองรับสถานการณ์หลังจากที่โลกถูกดิสรูปชั้นโดยโควิด-19 เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโมเดลธุรกิจใหม่ เพิ่มการใช้ยางในประเทศ ดำเนินการบนพื้นที่ 2 หมื่นไร่ ที่เป็นที่ดินของ กยท.ใน จ.นครศรีธรรมราช





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 20 - พุธ 22 เมษายน 2563

ปีที่: 42

ฉบับที่: 5246

หน้า: 19(บนขวา)

Col.Inch: 55.26 Ad Value: 74,601

PRValue (x3): 223,803

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ชาวสวนจรัลรัฐเร่งสร้างเสถียรภาพราคายาง

# ชาวสวนจรัลรัฐเร่งสร้างเสถียรภาพราคายาง

เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางซึ่ง “ประกันรายได้ยางรอบ 2” แต่โครงการแก้ปัญหาระยะสั้น ประคองชาวสวนฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ โควิด-19 และรัฐวางแผนระยะยาว สร้างเสถียรภาพราคายางอย่างยั่งยืน ขณะที่ตลาดโลกความต้องการยางพาราพุ่งสูง เผยสวนยางพาราที่ไม่มีเอกสารสิทธิบัตรสิขมพ 6 ล้านไร่ “วิต” เข้าโครงการ

นายประยูรสิทธิ คณานุรักษ์ ประธานสัมพันธ์ คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การยางแห่งประเทศไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ทางการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้เสนอโครงการประกันรายได้ยางพารา ระยะที่ 2 เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายน-กันยายน 2563 โดยจะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ต่อไปอีก 6 เดือน ถือว่าสอดคล้องกับฤดูกาลเปิดหน้ากรีดยางพาราพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งนโยบายประกันรายได้ยางพารา รอบที่ 2 ได้ผ่านคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) และต้องนำเสนอคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (บอร์ด กนย.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กนย. แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ การประกันรายได้ถือเป็นโครงการระยะสั้น สามารถประคับประคองให้ชาวสวนยางดำเนินการแก้ปัญหาไปได้ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่รัฐบาลควรมีโครงการระยะยาวไว้รองรับด้วย คือทำให้ราคายางพารามีเสถียรภาพ และโครงการที่ยั่งยืน

“ตอนนี้ตลาดโลกยังมีความต้องการยางพาราสูงมาก และยิ่งผลิตกันไม่ได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เพราะในปี 2563 จะเกิดยางพาราหดหายไปมาก เพราะเกิดภัยแล้งและโรคยางพาราใบร่วงไปปริมาณมาก ทำให้



**เปิดกรีดยาง** - เดือนพฤษภาคมเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลเปิดหน้ากรีดยางพาราพร้อมกันทั่วประเทศ เป็นช่วงเดียวกับที่รัฐเริ่มโครงการประกันราคาระยะที่ 2

ได้ผลผลิตปริมาณน้อย ทิศทางราคาขยับ แต่จะไม่กระโดด เพราะเศรษฐกิจโลกท่ามกลางไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อไปทั่วโลก”

นายประยูรสิทธิก็กล่าวต่อไปว่า กรณีสวนยางพาราที่ไม่มีเอกสารสิทธิหรือบัตรสิขมพ ยังไม่ได้รับเงินประกันรายได้ และมีเอกสารสิทธิจะได้รับเงินประกันรายได้ทุกรายไป

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ กรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า การนำนโยบายประกันรายได้ต่อเนื่องจากรอบแรก 6 เดือน มาเป็นรอบที่ 2 ต่อเนื่องจากเดือนเมษายน 2563 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน เป็นเวลา 6 เดือน โดยกำหนดราคายางแผ่นดิบ 60 บาท/กก./ไร่ น้ำยางสด 57 บาท/กก./ไร่ และยางก้อนถ้วย 46 บาท/กก./ไร่ (100 เปอร์เซ็นต์) ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้อง เพราะชาวสวนยางพาราไม่ได้เงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 อีกทั้งชาวสวนชายยางได้ราคาที่ดินทุน

“เงินประกันรายได้ในการชดเชยน่าจะมาตรฐานเดียวกัน ระหว่างยางแผ่นดิบ ยางก้อนถ้วย และน้ำยางสด จะต้องชดเชยโดยราคาเดียวกันทั้งหมด

คือราคา 60 บาท/กก./ไร่ เท่ากัน ไม่ใช่ยางแผ่นดิบ 60 บาท น้ำยางสด 57 บาท และยางก้อนถ้วย 46 บาท/กก./ไร่”

นายอุทัยกล่าวอีกว่า ส่วนในประเด็นเรื่องชาวสวนยางพารา บัตรสิขมพ คือผู้มีส่วนยางพาราที่มีเอกสารสิทธิ และบัตรสิขมพ สวนยางพาราที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ซึ่งขณะนี้ได้เงินประกันรายได้เฉพาะผู้ที่มีบัตรสิขมพ ส่วนบัตรสิขมพอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งจะต้องผ่านการเห็นชอบของ กนย.ต่อไป ทั้งนี้ได้ผ่านบอร์ด กยท.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 63 ที่ผ่านมา ซึ่งส่วนนี้มีประมาณ 6 ล้านไร่ หรือ 1 ใน 3 จากยางพาราที่มีเอกสารสิทธิบัตรสิขมพ จำนวนกว่า 1.7 ล้านราย ประมาณ 19.4 ล้านไร่

“กลุ่มบัตรสิขมพ ยังไม่ได้รับเงินประกันรายได้ และสวนยางพาราที่ไม่มีเอกสารสิทธิ โดยไม่ได้มาขึ้นทะเบียนรับบัตรสิขมพ ก็ยังมีอีกจำนวนหนึ่ง และขณะนี้หมดเขตไปแล้วเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 63 ที่ผ่านมา สำหรับสวนยางพาราที่ไม่มีเอกสารสิทธิบัตรสิขมพ จะผ่านความเห็นชอบของ กนย.เมื่อไหร่ยังไม่ทราบได้ เพราะขณะนี้ยังไม่สามารถประชุม กนย.ได้ เพราะสถานการณ์ไวรัสโควิด-19”





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# เดลินิวส์

กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: จันทร์ 20 เมษายน 2563

ปีที่: - ฉบับที่: 25757

Col.Inch: 60.87 Ad Value: 127,827

หัวข้อข่าว: ภัยแล้ง-โควิดจุดภาคเกษตรหดตัว

หน้า: 19(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 383,481

ศิลปิน: สีสี่



## ภัยแล้ง-โควิดจุดภาคเกษตรหดตัว

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าภาวะเศรษฐกิจการเกษตรช่วงไตรมาส 1 ปี 63 (ม.ค.-มี.ค.) หดตัวร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับปี 62 โดยสาขาพืช สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร หดตัวลง ขณะที่สาขาปศุสัตว์ และสาขาป่าน้ำมันยังคงขยายตัว สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรง ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเมื่อพิจารณาแต่ละสาขา พบสาขาพืช หดตัวร้อยละ 7.3 เป็นผลจากผลผลิตข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน และมันสำปะหลัง ลดลง เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรง ทำให้ผลผลิตเสียหาย และมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอสำหรับการ



เกษตรกรขยายการผลิต นอกจากนั้นน้ำมันดิบ และผลผลิตไข่ไก่เพิ่มขึ้นเพราะเกษตรกรมีการ



จัดการฟาร์มที่ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สาขาประมง หดตัวร้อยละ 2.2 ประมงทะเล ปริมาณสัตว์น้ำที่นำขึ้นท่าเทียบเรือในภาคใต้ลดลง เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ส่วนปริมาณกุ้งทะเล (เพาะเลี้ยง)

เพาะปลูกและการเติบโตของพืช ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง และคุณภาพลดลง ขณะที่ สาขาปศุสัตว์ กลับขยายตัวร้อยละ 3.8 เป็นผลจากปริมาณความต้องการบริโภคทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับประเทศไทยมีการเฝ้าระวังควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มงวด ตลาดต่างประเทศมีความเชื่อมั่น โดยเฉพาะผลผลิตไก่เนื้อที่ตลาดส่งออกหลัก เช่น ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และจีน

ลดลง เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง และการเฝ้าระวังโรคระบาด ทำให้เกษตรกรปรับลดพื้นที่เลี้ยง ลดจำนวนลูกพันธุ์ และชะลอการลงลูกกุ้ง ส่วนประมงน้ำจืดมีผลผลิตลดลง โดยเฉพาะปลาไนและปลาดุก เนื่องจากภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในแหล่งผลิตสำคัญ ประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำตามธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการเลี้ยง ผู้เลี้ยงปลาในจืดทั้งในบ่อดินและในกระชังตามแหล่งน้ำธรรมชาติลดเนื้อที่เลี้ยงปลาสด หรือชะลอการเลี้ยงออกไป

ต้องการนำเข้าเพิ่มขึ้น ผลผลิตสุกร มีความต้องการบริโภคในประเทศและการส่งออกเพิ่มขึ้น โดยราคาสุกรที่ปรับตัวสูงขึ้นจูงใจให้

หลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 คลี่คลายจะทำให้มีความต้องการสินค้าอาหารเพิ่มมากขึ้น.

1.3 เนื่องจากไตรมาส 1 เป็นช่วงการจ้างเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตรเก็บเกี่ยวข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน โดยมีพื้นที่เก็บเกี่ยวลดลง

แม้แต่อ้อยโรงงานที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้เครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยวเพื่อลดปัญหา PM 2.5 แต่ในภาพรวมก็ยังคงหดตัว สาขาป่าน้ำมัน ขยายตัวร้อยละ 1.0 ไม้ยูคาลิปตัส เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศจีนนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตกระดาษและแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ไม้ยางพารา ขยายตัวตามพื้นที่การตัดโค่นสวนยางพาราเก่า ประกอบกับตลาดต่างประเทศ เช่น จีน และญี่ปุ่นมีความต้องการไม้ยางพาราเพื่อนำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์และเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

ถ่านไม้ มีความต้องการจากประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างมาก เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร

สำหรับภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 63 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.3 โดยเกือบทุกสาขายังขยายตัวได้ แต่ต้องมีการบริหารจัดการทั้งในด้านการผลิตและการตลาดที่ดีสำหรับสาขาพืชมีแนวโน้มจะปรับตัวดีขึ้นใน

ช่วงครึ่งปีหลัง อย่างไรก็ตาม จากการหดตัวลงมากในช่วงไตรมาส 1 ทำให้สาขาพืชในภาพรวมยังมีแนวโน้มหดตัว เนื่องจากผลผลิตพืชสำคัญในปี 63 มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะข้าว อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสับปะรดโรงงาน ทั้งนี้ปัจจัยบวกที่ส่งผลให้ภาคเกษตรขยายตัว คือ ความต้องการสินค้าเกษตรมีโอกาสมากขึ้น หลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 คลี่คลายจะทำให้มีความต้องการสินค้าอาหารเพิ่มมากขึ้น.





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jadrkam Daily 360 Degree  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 1,500

Section: iBusiness/-

วันที่: จันทร์ 20 เมษายน 2563

ปีที่: 12 ฉบับที่: 3152

Col.Inch: 177.73 Ad Value: 266,595

หัวข้อข่าว: แบรีเออร์หุ้มยาง..ทำได้!..ปลอดภัยจริง!

หน้า: 3(กลาง)

PRValue (x3): 799,785

ศิลปิน: สีสี่

# แบรีเออร์หุ้มยาง.. ทำได้!..ปลอดภัยจริง!

## ชาวสวนยางเฮ!..รัฐจัดงบซื้อตรง “คักดีสยาม” จัดให้ 3 ปี อย่างต่ำ 3.36 แสนตัน

คักดีสยาม ชิดชอบ

นโยบายแรกๆ ที่ “คักดีสยาม ชิดชอบ” สมว.คมนาคม ประกาศ คือ ต้องใช้ประโยชน์จากยางพาราเพื่อจากการใช้ผสมเพื่อปูผิวทาง หรือผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล (Para Slurry Seal) วัสดุในการทำผิวถนน เช่น ใช้กับอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากผิวถนน เช่น แบรีเออร์ หลักกับคัง โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยางพารา ให้มีรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืนนั้น หลังจากผ่านการวิเคราะห์ทดสอบ ความคุ้มค่าล่าสุด ผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยและถือว่า เติบโตมาถูกทาง...ไม่ได้พูดลอยๆ

โดยหลังจากที่กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้รับนโยบายการนำยางพารามาใช้ในงานก่อสร้าง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น การนำ Rubber Fender Barriers (แบรีเออร์คอนกรีตหุ้มยางพารา) มาใช้เพื่อลดโอกาสการชนกันของรถยนต์ และให้พิจารณาองค์การกลางแบบเกาะหย้าสำหรับโครงการก่อสร้างถนนในอนาคต ยกเว้นในพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่ที่ต้องการความสวยงามเพื่อลดงบประมาณด้านการบำรุงรักษา

ซึ่ง ทช. ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการทดสอบ Rubber Fender Barriers (RFB) ทั้งตัวแผ่นยางที่หุ้มแบรีเออร์ ตัวคอนกรีตแบรีเออร์ ผ่านการทดสอบในการรับน้ำหนัก การคงทนสภาพ ในห้องปฏิบัติการ (lab) จากนั้น ได้ส่งไปทดสอบต่อที่สถาบัน KATRI (Korea Automobile Testing & Research Institute) ประเทศเกาหลี เมื่อเดือน ก.พ. 2563

ผลปรากฏว่ารถกระบะขับเคลื่อน ด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง ที่มุมชน 20 องศา ทำให้รถกระบะแล่นไปตามแนว Rubber Fender Barriers ซึ่งโดยปกติการชนในลักษณะนี้กับแบรีเออร์คอนกรีตที่ไม่ได้หุ้มยางพารา รถจะชนทะลุแท่งคอนกรีต นอกจากนี้ยังพบว่า Rubber Fender Barriers สามารถรับแรงกระแทกได้

ดีโดยหุ่น dummy ในรถกระบะไม่กระเด็นเปลี่ยนทิศทาง (รับแรงกระแทกน้อยกว่า 60g)

โดยแผ่นยางบนแท่งคอนกรีตเสียหายเพียง 4 แผ่น บางแผ่นสามารถนำกลับมาใช้งานได้ใหม่ ซึ่ง ทีมงานวิจัยได้พัฒนารูปแบบการติดตั้ง RFB โดยใช้กาว epoxy ติดแผ่นยางกับแบรีเออร์ ทำให้แผ่นยางติดแน่นและมีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี ส่วนรถยนต์ พบเสียหายด้านชนเพียงด้านเดียว และไม่พลิกคว่ำ รถไม่เห็นข้าม RFB เหมือนแบรีเออร์ประเภทอื่น

สรุปได้ว่า Rubber Fender Barriers กับความเร็วของรถยนต์ ที่ 120 กม./ชม. มีความปลอดภัย ในการใช้ถนนเพิ่มขึ้น ส่วนการใช้ปริมาณยางพารา ของ Rubber Fender Barriers เป็นอย่างไร?

ซึ่งข้อมูลก่อนหน้านี้พบว่า กรณีการใช้ยางพาราผสมเพื่อปูผิวทาง (ถนน) หรือเป็นผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล (Para Slurry Seal) ซึ่งวัสดุในการทำผิวถนน ใน 100% ใช้ยางพารา 5% ใน 5% ถือว่าน้อยมาก ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบการใช้ยางพาราต่อ ถนน 1 ตารางเมตร จะมีเงินไปถึงเกษตรกรเพียง 13 บาทเท่านั้น

● “คักดีสยาม” วางแผนดำเนินงาน 3 ปี “แบรีเออร์หุ้ม



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jaddkam Daily 360 Degree  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 1,500

Section: iBusiness/-

วันที่: จันทร์ 20 เมษายน 2563

ปีที่: 12 ฉบับที่: 3152

Col.Inch: 177.73 Ad Value: 266,595

หัวข้อข่าว: แบรีเออร์หุ้มยาง...ทำได้!..ปลอดภัยจริง!

หน้า: 3(กลาง)

PRValue (x3): 799,785

คลิป: สีสี่



### ยางพารา-หลักนำทาง”

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวว่า นโยบายการใช้ยางพาราในภารกิจของกระทรวงคมนาคมในมาทมนั้นมีเป้าหมายหลักคือ สร้างความต้องการในการใช้น้ำยางพาราเพิ่มขึ้น และทำให้ราคายางพารามีเสถียรภาพ ซึ่งได้มีการศึกษาวิจัย มุ่งนำยางพารามาใช้กับอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน คือ แบรีเออร์หุ้มยางพารา และหลักนำทาง ซึ่งกำหนดแผนงานระยะแรก 3 ปี (2563-2565) ใช้แบรีเออร์หุ้มยางพารา บริเวณเกาะกลางถนนเป็นหลัก เพื่อแบ่งกันทิศทางการวิ่ง สำหรับถนน มีขนาดตั้งแต่ 2 ช่องจราจร (4 ช่องจราจรไป/กลับ) ขึ้นไป

โดยปัจจุบัน ถนนในความรับผิดชอบของ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ที่มีขนาด 4 ช่องจราจรขึ้นไป มีระยะทางรวม 48,597.753 กม. ซึ่งพบว่า จะสามารถปรับปรุงใช้แบรีเออร์หุ้มยางพารา กันเกาะกลางถนน ที่ระยะทาง 749.035 กม. (ปี 2563 ระยะทาง 100 กม. ปี 2564 ระยะทาง 280.811 กม. ปี 2565 ระยะทาง 368.224 กม.)

ขณะที่แผนการดำเนินงานในส่วนของการติดตั้งเสาหลักนำทางยางพารา รวม 705,112 ตัน (ปี 2563 จำนวน 200,000 ตัน ปี 2564 จำนวน 200,000 ตัน ปี 2565 จำนวน 305,112 ตัน)

ขณะที่ถนนในความรับผิดชอบของ กรมทางหลวง (ทล.) ที่มีขนาด 4 ช่องจราจรขึ้นไป มีระยะทางรวม 52,085.745 กม. ซึ่งพบว่า จะสามารถปรับปรุงใช้แบรีเออร์หุ้มยางพารา กันเกาะกลางถนน ที่ระยะทาง 1,029.7 กม. (ปี 2563 ระยะทาง 100 กม. ปี 2564 ระยะทาง 400 กม. ปี 2565 ระยะทาง 529.7 กม.) ขณะที่มีแผนที่จะใช้แบรีเออร์หุ้มยางพารา กับถนนเดิมที่เป็นเกาะร่อง เกาะยก เกาะแบรีเออร์เดิมด้วย โดยจะทำให้มีระยะทางเพิ่มเป็น 11,277.225 กม. ในอนาคต

ส่วนแผนการดำเนินงานในส่วนของการติดตั้งเสาหลักนำทางยางพารา รวม 414,509 ตัน (ปี 2563 จำนวน 103,627 ตัน ปี 2564 จำนวน 155,441 ตัน ปี 2565 จำนวน 155,441 ตัน)

สำหรับต้นทุนในการก่อสร้าง จากการศึกษาวิเคราะห์ที่ต้นทุนช่วงราคายางแผ่นรมควันชั้นที่ 3 (RSS3) ที่ 35-40 บาทต่อกก. ต้นทุนค่าผลิตแบรีเออร์หุ้มยางพาราขนาด 1 เมตร จะอยู่ที่ 3,344 บาท โดยจะมีเงินเป็นรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง ถึง 2,167.22 บาท หรือคิดเป็น 69% ของต้นทุนค่าแบรีเออร์

หากราคายางพาราอยู่ในช่วง 40-45 บาทต่อกก. ต้นทุนค่าผลิตแบรีเออร์หุ้มยางพาราขนาด 1 เมตร จะอยู่ที่ 3,507 บาท โดยจะมี





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jadrkam Daily 360 Degree  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 1,500

Section: iBusiness/-

วันที่: จันทร์ 20 เมษายน 2563

ปีที่: 12

ฉบับที่: 3152

หน้า: 3(กลาง)

Col.Inch: 177.73

Ad Value: 266,595

PRValue (x3): 799,785

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: แบรีเออร์หุ้มยา..ทำได้!..ปลอดภัยจริง!

เงินเป็นรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง เพิ่มเป็น 2,319.34 บาท หรือคิดเป็น 71% ของต้นทุนค่าแบรีเออร์

แต่หากราคายางพาราเพิ่มไปมากกว่า 55-60 บาทต่อกก. ต้นทุนค่าผลิตแบรีเออร์หุ้มยางพาราขนาด 1 เมตร จะอยู่ที่ 3,995 บาท โดยจะมีเงินเป็นรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง เพิ่มเป็น 2,775.69 บาท หรือคิดเป็น 74% ของต้นทุนค่าแบรีเออร์ **เงินจะถึง**

**มือเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นแค่ไหน ขึ้นกับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3**

เมื่อเห็นตัวเลขนี้แล้ว ทุกหน่วยงานก็ต้องปรับการใช้งบประมาณ ให้เต็มประสิทธิภาพที่สุด เนื่องจากในอดีตที่ดำเนินการนำยางพารา มาใช้ในการก่อสร้างถนน ปูผิวถนนนั้น พบว่าต้นทุนต่อตารางเมตร สูงแต่ถึงมือเกษตรกรน้อยมาก โดยหากลงทุน 80 บาทต่อตารางเมตร เงินถึงมือเกษตรกรเพียง 13 บาท หรือไม่ถึง 20% แต่ **“รูปแบบนี้เกษตรกรจะได้รับเงินน้อยสุด 69% สูงสุด 74%”**

ในส่วนของเสาหลักนำทางนั้น มีการทำตารางการวิเคราะห์ช่วง ราคายางความเข้มข้น (DRC 60%) ช่วงราคายางพาราที่ 25-30 บาทต่อกก. จะมีต้นทุนเสาหลักนำทางที่ 1,719 บาท โดยเกษตรกรจะได้รับเงินที่ 1,162.58 บาท หรือ 72%

ราคายางที่ 40-45 บาทต่อกก. จะมีต้นทุนเสาหลักนำทางที่ 2,158 บาท โดยเกษตรกรจะได้รับเงินที่ 1,572.98 บาท หรือ 78%

หากราคายางที่ 55-60 บาทต่อกก. จะมีต้นทุนเสาหลักนำทางที่ 2,378 บาท โดยเกษตรกรจะได้รับเงินที่ 1,778.18 บาท หรือ 80%

“เป็น 2 เรื่องที่ให้นโยบายไปดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนน และสามารถใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่าช่วยเหลือเกษตรกร” นายศักดิ์สยามกล่าว

โดยแบรีเออร์หุ้มยางพาราขนาด 1 เมตร ใช้น้ำยางประมาณ 28 กก. ดังนั้น แบรีเออร์ 1,000 เมตร ต้องการใช้น้ำยางพารา 28,000 กก. หรือ 28 ตัน ดังนั้นหากสามารถดำเนินการได้ตามพื้นที่เป้าหมาย ถนนของทล.และ ทช. ระยะทางรวมทั้ง 12,306.925 กม. คูณกับ ปริมาณยางพารา 28 กก. เท่ากับจะต้องใช้ปริมาณน้ำยางถึง 336,000 ตัน ภายในเวลา 3 ปี หรือเฉลี่ยปีละประมาณ 1 แสนตัน ซึ่งเป็น ปริมาณยางพาราที่มากกว่า การนำมาใช้ปูผิวถนน และยังใช้งบประมาณ ถูกกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ การก่อสร้างเกาะกลางถนนประเภทอื่นๆ อีกด้วย

เช่นถนนที่ก่อสร้างเป็นเกาะยก มีต้นทุน 10,000 บาทต่อ 1 เมตร หรือ 1 กม. ต้องใช้งบ 10 ล้านบาท ขณะที่ใช้แบรีเออร์หุ้มยางพาราระยะทาง 1 กม.มีต้นทุนเพียง 7 ล้านบาท ประหยัดงบประมาณได้ถึง 30%

“ภายใน 2 สัปดาห์นี้ผมจะประชุมร่วมกับกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เพื่อหารือในหลักเกณฑ์การใช้น้ำยางพารา การแปรรูป และปริมาณยางที่กระทรวงคมนาคมต้องการ พร้อมกันแผนการซื้อ ตรงกับเกษตรกรชาวสวนยาง และกำหนดแผนดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 3 ปีแน่นอน” .



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ข่าวสด**  
กรอบบ่าย

Khao Sod (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 21 เมษายน 2563

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10737

หน้า: 5(บนซ้าย)

Col.Inch: 37.22 Ad Value: 40,942

PRValue (x3): 122,826

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ผุดฮับยางพาราเพิ่มใช้งานในประเทศ

# ผุดฮับยางพาราเพิ่มใช้งานในประเทศ

## กยท.ผุดไอเดียสร้างโรงงานผลิตถุงมือ-ดีตลาดโลก

การยางฯ วางแผนลงทุนกับเอกชน สร้างโรงงานผลิตถุงมือยาง ถุงมือทางการแพทย์ หลังพบโลกยังขาดแคลนต้องการใช้มากกว่าการผลิตถึงเท่าตัว แม้หมดภัยไวรัสแต่ความต้องการยังสูง พร้อมเล็งสร้างฮับยางพารา หวังเพิ่มการใช้งานในประเทศมากขึ้น

นายประพันธ์ บุญเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า กยท.เตรียมร่วมทุนกับสถาบันเกษตรกร และเอกชน ผู้ผลิตถุงมือยางพารา เพื่อสร้างโรงงานผลิตถุงมือยาง ถุงมือทางการแพทย์ วงเงิน 500 ล้านบาท กำล้างการผลิต 1,800 ล้านชิ้น/ปี

จากผลผลิตทั่วโลกประมาณ 2.28 แสนล้านชิ้น/ปี มาเลเซียผลิตได้มากที่สุดจำนวน 1.36 แสนล้านชิ้น/ปี ความต้องการใช้ทั่วโลกปีละ 8 ล้าน/คน/ปี แต่ขณะนี้ทั่วโลกผลิตได้เพียง 4 ล้าน/คน/ปี จึงเชื่อว่าหลังสถานการณ์โรคโควิด-19 ผ่านพ้นไป ความต้องการใช้ถุงมือยางจะเพิ่มขึ้น

สัดส่วนการลงทุนเพื่อตั้งโรงงานผลิตถุงมือยางพาราขณะนี้ยังไม่สรุปสัดส่วนการลงทุน แต่ที่ตั้งใจตามแผนการตั้งโรงงานไม่ขอให้นักลงทุนที่ร่วมลงทุนเป็นรัฐวิสาหกิจ อยากให้เป็นการลงทุนในรูปแบบของเอกชน ซึ่ง กยท.สามารถดำเนินการได้ เพราะมีหน่วยงานที่สามารถทำธุรกิจได้

อีกทั้ง กยท.มีงบประมาณวิจัยและพัฒนาประมาณ 400 ล้านบาท/ปี ในอดีตมีการพัฒนาและวิจัยเพื่อการเพิ่ม

ผลผลิต แต่จากนี้จะนำงบประมาณนี้ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการผลิตขั้นปลายของผลผลิตจากยางพารา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์จากยางพาราในอนาคต

“จากสถานการณ์การส่งออกยางพาราที่ตลาดส่งออกของไทยถูกปิด ไม่สามารถส่งออกได้ หรือส่งออกได้ไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาทิ ตลาดหมอนยางพาราปกติมีการผลิตเพื่อขายให้กับนักท่องเที่ยวจีน แต่เมื่อเกิดไวรัสส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนไม่สามารถเดินทางมาเที่ยวได้ หมอนยางพาราจากสถาบันเกษตรกร จำนวนประมาณ 50,000 ใบขายไม่ได้”

กยท.จึงดำเนินโครงการจำหน่ายหมอนยางพารา โดยให้เงินอุดหนุน 0% กับผู้ผลิต วงเงินประมาณ 11 ล้านบาท โดยใช้หมอนค้ำประกันเงินกู้ หากผู้ผลิตหรือสถาบันเกษตรกรสามารถขายหมอนได้ก็นำเงินมาคืนเงินกู้ได้

นอกจากนี้ กยท.อยู่ระหว่างการศึกษความเป็นไปได้ในการสร้างศูนย์กลางยางพารา (รับเบอร์วัลเลย์) เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้านวัตกรรมเกี่ยวกับยางพาราครบวงจร รองรับสถานการณ์หลังจากที่โลกถูกฉีกรับชั่น โดยโควิด-19 เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโมเดลธุรกิจใหม่ เพิ่มการใช้งานในประเทศ ดำเนินการบนพื้นที่ 2 หมื่นไร่ ที่เป็นที่ยของ กยท.ใน จ.นครศรีธรรมราช





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**มติชน**  
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 21 เมษายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15381

หน้า: 8 (ล่างซ้าย)

Col.Inch: 18.36 Ad Value: 20,196

PRValue (x3): 60,588

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.เตรียมร่วมทุนผลิตถุงมือยาง

## กยท.เตรียมร่วมทุนผลิตถุงมือยาง

เมื่อวันที่ 19 เมษายน นายประพันธ์ บุญเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.เตรียมร่วมทุนกับสถาบันเกษตรกร และเอกชนผู้ผลิตถุงมือยางพารา เพื่อสร้างโรงงานผลิตถุงมือยาง ถุงมือทางการแพทย์ วงเงิน 500 ล้านบาท กำลังการผลิต 1,800 ล้านชิ้นต่อปี จากผลผลิตทั่วโลก 2.28 แสนล้านชิ้น มาเลเซียผลิตได้มากที่สุด 1.36 แสนล้านชิ้นต่อปี ความต้องการใช้ทั่วโลก ปีละ 8 ล้านชิ้นต่อปี แต่ขณะนี้ทั่วโลกผลิตได้เพียง 4 ล้านชิ้นต่อปี เชื่อว่าหลังสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ผ่านพ้นไป ความต้องการใช้ถุงมือยางจะเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปสัดส่วนการตั้งการลงทุนเพื่อตั้งโรงงาน แต่ตามแผนเป็นการลงทุนในรูปแบบของเอกชน กยท.สามารถดำเนินการได้ และ กยท.มีงบประมาณในการวิจัยและพัฒนา 400 ล้านบาทต่อปี

นายประพันธ์กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งออกยางพาราไม่สามารถส่งออกได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาทิ หมอนยางพาราปกติผลิตเพื่อขายให้กับนักท่องเที่ยว แต่เมื่อเกิด

ไวรัสโควิด-19 ไม่มีนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวหมอนยางพาราจากสถาบันเกษตรกร 50,000 ใบขายไม่ได้ กยท.จึงดำเนินโครงการจำหน่ายหมอนยางพารา โดยให้เงินกู้ดอกเบี้ย 0% ให้กับผู้ผลิต วงเงิน 11 ล้านบาท โดยใช้หมอนค้ำประกันเงินกู้ คาดว่าหลังสถานการณ์โรคระบาดผ่านพ้นไป จะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกลายเป็นความธรรมดาในรูปแบบใหม่ หรือนิวออร์มอล ทั้งทางด้านสังคม พฤติกรรม การใช้ชีวิต แม้แต่เรื่องของสิ่งของเครื่องใช้ ต้องเปลี่ยนมาดูแลตัวเองมากขึ้น หันมาสนใจในการดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น ใส่ใจในสุขภาพตัวเองมากขึ้น ถุงมือทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย หรือสินค้าเพื่อสุขภาพ จะมีความต้องการใช้จำนวนมาก กยท.จึงต้องการเดินหน้าในเรื่องสินค้านวัตกรรมใหม่ สินค้าสำหรับผู้สูงวัย ที่ผ่านมาร่วมกับโรงพยาบาลรามาริบัติ พบว่าต่อไปจะมีความต้องการใช้ยางพาราในสินค้าเพื่อสุขภาพ และผู้สูงวัยจำนวนมาก กยท.จึงต้องการเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติจากทั่วโลกมาร่วมสร้างสินค้าสุขภาพในรับเบอร์วัลเลย์ เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ไทยรัฐ**  
กรอบบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)  
Circulation: 800,000  
Ad Rate: 1,100

Section: กีฬา/-

วันที่: อังคาร 21 เมษายน 2563

ปีที่: 71 ฉบับที่: 22736

Col.Inch: 15.22 Ad Value: 16,742

หัวข้อข่าว: ชาวสวนยางติดต่อด่วน

หน้า: 22(บน)

PRValue (x3): 50,226

คลิป: ชาว-ดำ

## ชาวสวนยางติดต่อด่วน

นายปัญญา ชูสกุลวงศ์ ผอ.การยางแห่งประเทศไทย จ.พัทลุง กล่าวว่ ตามที่รัฐบาลโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ ตั้งแต่เดือนพ.ย.2562 กำหนดระยะเวลาประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง 6 เดือน และสิ้นสุดโครงการเมื่อเดือนมี.ค.2563 นั้น ปรากฏว่าใน จ.พัทลุง มีเกษตรกรชาวสวนยางอีกจำนวนหนึ่งไม่มาติดต่อการยางแห่งประเทศไทยจ.พัทลุงซึ่งทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อเกษตรกรได้เช่นกัน จึงขอแจ้งให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ

ทั้งกรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิ (บัตรเขียว) และที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ (บัตรชมพู) ไปติดต่อกับการยางแห่งประเทศไทยตามสาขาที่สวนยางตั้งอยู่ คือ สาขาเมืองพัทลุงรับผิดชอบ อ.เมืองพัทลุง อ.งหรา อ.ศรีนครินทร์ สาขาควนขนุน รับผิดชอบ อ.ควนขนุน อ.ศรีบรรพต และ อ.ป่าพะยอม สาขาบางแก้วรับผิดชอบ อ.บางแก้ว อ.เขาชัยสน และ อ.ตะโหมด และสาขาป่าบอนรับผิดชอบ อ.ป่าบอน และปากพะยูน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 เม.ย. เพื่อการยางแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจ่ายเงินประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ยังคงตกค้างต่อไป.





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ไทยรัฐ**  
กรอบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)  
Circulation: 800,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

วันที่: อังคาร 21 เมษายน 2563

ปีที่: 71

ฉบับที่: 22736

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 42.34 Ad Value: 46,574

PRValue (x3): 139,722

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.ผูกโรงงานถุงมือยาง

# กยท.ผูกโรงงานถุงมือยาง

## ● ทุ่มงบ 500 ล้านบาทผูกเอกชนผู้โควิด

โอกาสทองยางพาราไทยมาแล้วหลัง โควิด-19 ระบาด ความต้องการถุงมือยางทางการแพทย์พุ่งทั่วโลก ยังผลิตได้ไม่พอ ความต้องการ ไทยขยับสร้างโรงงานผลิตถุงมือยางด่วน!

นายประพันธ์ บุญยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.เตรียมร่วมทุนกับสถาบันเกษตรกร และเอกชนผู้ผลิตถุงมือยางพาราเพื่อสร้างโรงงานผลิตถุงมือทางการแพทย์ วงเงิน 500 ล้านบาท กำลังการผลิต 1,800 ล้านชิ้นต่อปี จากผลผลิตจากทั่วโลกประมาณ 228,000 ล้านชิ้นมาเลเซียผลิตได้มากที่สุด 136,000 ล้านชิ้น/ปีความต้องการใช้ทั่วโลกเฉลี่ยคนละ 8 ชิ้นต่อปี แต่ขณะนี้ทั่วโลกผลิตได้เพียงเฉลี่ยคนละ 4 ชิ้นต่อปี จึงเชื่อว่าหลังสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ผ่านพ้นไป ความต้องการใช้ถุงมือยางจะเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดสัดส่วนการลงทุนเพื่อตั้งโรงงานผลิตถุงมือยางพารา แต่ที่

ตั้งใจไม่ขอให้โรงงานที่ร่วมลงทุนเป็นรัฐวิสาหกิจอยากให้เป็นรูปของเอกชนซึ่ง กยท.สามารถดำเนินการได้ เพราะมีหน่วยงานที่สามารถทำธุรกิจได้ และ กยท.มีงบประมาณในการวิจัยและพัฒนา 400 ล้านบาทต่อปี ในอดีตมีการพัฒนาและวิจัยเพื่อการเพิ่มผลผลิต แต่จากนี้จะนำงบประมาณไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการผลิตขั้นปลายของผลผลิตจากยางพารา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์จากยางพาราในอนาคต

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คาดว่า หลังสถานการณ์โรคระบาดผ่านพ้นไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ New Normal หรือความธรรมดาในรูปแบบใหม่ ทั้งทางด้านสังคม พฤติกรรม การใช้ชีวิต แม้แต่เรื่องของสิ่งของเครื่องใช้ ที่ต้องเปลี่ยนมาดูแลตัวเองมากขึ้นหันมาสนใจในการดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น ใส่ใจในสุขภาพตัวเองมากขึ้น ถุงมือทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย หรือสินค้าเพื่อสุขภาพจะมีความต้องการใช้จำนวนมาก กยท.จึงต้องการเดินหน้าในเรื่องสินค้านวัตกรรมใหม่ สินค้า

เพื่อผู้สูงวัย ซึ่งที่ผ่านมาได้ร่วมกับโรงพยาบาลรามมาพบว่าต่อไปจะมีความต้องการใช้ยางพาราในสินค้าเพื่อสุขภาพและผู้สูงวัยจำนวนมาก กยท.จึงต้องการเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติจากทั่วโลกมาร่วมสร้างสินค้าสุขภาพในรับเบอร์วัลเลย์ เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต”

นายประพันธ์กล่าวด้วยว่า จากสถานการณ์ที่ตลาดส่งออกของไทยถูกปิดและไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา ทำให้หมอนยางพาราจากสถาบันเกษตรกรที่ผลิตเพื่อขายให้กับนักท่องเที่ยวจีน ประมาณ 50,000 ใบ ขายไม่ได้ กยท.จึงดำเนินโครงการจำหน่ายหมอนยางพารา โดยให้เงินกู้ดอกเบี้ย 0% ให้กับผู้ผลิต วงเงินประมาณ 11 ล้านบาท โดยใช้หมอนค้ำประกันเงินกู้ หากผู้ผลิตหรือสถาบันเกษตรกรสามารถขายหมอนได้ ก็นำเงินมาคืนเงินกู้ได้

นอกจากนี้ กยท.อยู่ระหว่างการศึกษาคความเป็นไปได้ในการสร้างศูนย์กลางยางพารา (รับเบอร์วัลเลย์) เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้านวัตกรรมเกี่ยวกับยางพาราครบวงจรรองรับสถานการณ์หลังจากที่โลกถูกดิสรัปชันโดยไวรัสโควิด-19 เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโมเดลธุรกิจใหม่ โดยโครงการนี้จะดำเนินการบนพื้นที่ 20,000 ไร่ ที่เป็นของ กยท. ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนแผนการสร้างรับเบอร์วัลเลย์อยู่ระหว่างการทำจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาความคุ้มค่าของธุรกิจ คาดผลการศึกษาคจะเสร็จภายในสิ้นปี 2563.



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

thansettakij.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 18 เมษายน 2563 เวลา 07:58

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: เช็กคะแนนโหวต “ณกรณ์” นำลี้ว่่งผู้ว่า กยก.



หน้าแรก / เศรษฐกิจมหภาค / การค้า - การเกษตร / เช็กคะแนนโหวต “ณกรณ์” นำลี้ว่่งผู้ว่า กยก.



## เช็กคะแนนโหวต “ณกรณ์” นำลี้ว่่งผู้ว่า กยก.

18 Apr 2020 00:45 u.

อ่าน 210 ครั้ง

จบยกแรกหลุดไป 1 เหลือ 4 ว่าที่ผู้ว่า กยก. รอวัดดวงโค้งสุดท้าย 21 เม.ย.ปะทะ  
วิสัยทัศน์ วงในเผยเต็ง 2 มาแรงอาจจะเบียดเต็ง 1 เข้าเส้นเฉียดฉิว หรืออาจจะมี  
ม้าตีนปลายขยี้โค้งสุดท้าย





รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วนภายในวันและเวลาที่กำหนดแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ทั้งหมด 4 คน จากผู้สมัคร 5 คน ได้แก่ 1. นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท. รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ



2. นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา 3.นายชจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และ 4.นายเพ็ท เลิศวังพง อดีต บอร์ดสภย.และ องค์การสวนยาง,อดีตประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (ชสยท.) และคณะทำงานของร้อยเอกรธรรมนิส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

thansettakij.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 18 เมษายน 2563 เวลา 07:58

หัวข้อข่าว: เช็กคะแนนโหวต “ณกรณ์” นำลิ่วหนึ่งผู้ว่า กยท.

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

จากการหยั่งเสียงพบว่านายณกรณ์ ตรรกวิรพัท มีคะแนนแซง เต็ง1 ลีว อย่างไรก็ตามก็ต้องไป  
แสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยในวันที่ 21 เม.ย.นี้ เวลา  
10.00 น. ณ อาคารการยางแห่งประเทศไทย บางขุนนนท์ ทั้งนี้หากผู้มีรายชื่อไม่เข้ารับการ  
สัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ตามที่กำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ ซึ่งในวันนั้นอาจจะมีการมีมติเลือก  
หรือมีมติแซงโค้งสุดท้าย ต้องจับตาอย่างกระพริบ

พลิกปมผู้ที่เข้ามาสมัครชิงผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 (ก่อนหน้านั้นสมัย นายธีรช สุย  
สะอาด ผู้ว่าการ กยท.คนแรก)







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

thansettakij.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 18 เมษายน 2563 เวลา 07:58

หัวข้อข่าว: เช็กคะแนนโหวต “ณกรณ์” นำลิ้นหิ้งผู้ว่า กยท.

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

www.thansettakij.com

THANSETTAKIJ

**“ ดึงดิจิทัลเสริมยางไทย  
แข่งตลาดโลก ผนึกสถาบัน  
เกษตรกรสร้างโรงงานแปรรูป  
อุตสาหกรรมยาง ”**

**นายจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล**  
รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

www.thansettakij.com

THANSETTAKIJ  
MULTIMEDIA

**“ บทบาทของการยางต้องเปลี่ยนไป  
ยางพาราไทยจับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ”**

**นายณกรณ์ ตรรกวีรพัท**  
รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

thansettakij.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 18 เมษายน 2563 เวลา 07:58

หัวข้อข่าว: เช็กคะแนนโหวต “ณกรณ์” นำลี้หึ่งผู้ว่า กยท.

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

**STW**  
เศรษฐกิจ

“  
ผมไม่สนใจเพราะมองว่า  
องค์กรนี้ล้มเหลว  
จะไปดูท่าไม้เท้าได้เข้าไปเป็นผู้ว่า  
จะไปเปลี่ยนแปลง  
ในแบบของผม ”

• เพ็ญ เลิศวงษ์พง •  
อดีต บอร์ด สกย.และ องค์กรสวนยาง

www.thansettakij.com

**STW**  
เศรษฐกิจ

**STW** THANSETTAKIJ

“  
กยท. เป็นองค์กรแค่กลางน้ำ  
ไม่ใช่ปลายน้ำ ดังนั้น  
ต้องแปรสภาพองค์กรใหม่  
โดยจะต้องเพิ่มการแปรรูป  
และใช้อย่างในประเทศให้มากขึ้น ”

• อมรศักดิ์ พันธุรักษ์ •  
รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

thansettakij.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 18 เมษายน 2563 เวลา 07:58

หัวข้อข่าว: เช็กคะแนนโหวต “ณกรณ์” นำลี้ว्हั่งผู้ว่า กยท.

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

www.thansettakij.com

THANSETTAKIJ

“ผมเป็นอดีตบอร์ด สกย.  
เป็นบอร์ดคนเดียวที่อยู่มา  
5 รัฐมนตรีไม่เคยโดนเปลี่ยน  
เอาผลประโยชน์ของ  
เกษตรกรเป็นที่ตั้ง”

**นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์**  
อดีตคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง  
(บอร์ด กสย.)



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

matichonweekly.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 18 เมษายน 2563 เวลา 14:52

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: กลสิกรฯ มอง ศก.ไทยเข้าสู่ภาวะถดถอย | “กยท.” ชง ครม.ประกันราคายางเฟส 2 | “ข้าวเปลือก” ราคาดีสุดในรอบ 5...



คอลัมน์นิสต์ อินเทอร์เน็ต ศิลปะ-บันเทิง คอลัมน์ประจำ > ประวัติศาสตร์-วัฒนธรรม ศาสนา-ปรัชญา อื่นๆ >

# กลสิกรฯ มอง ศก.ไทยเข้าสู่ภาวะถดถอย | “กยท.” ชง ครม.ประกันราคายางเฟส 2 | “ข้าวเปลือก” ราคาดีสุดในรอบ 5 ปี

Facebook Twitter Google+ LINE



เผยแพร่ วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2563





## เพิ่มข่าว

### กลีกรฯ มอง ศก.ไทยเข้าสู่ภาวะถดถอย

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกต้องเผชิญความยากลำบากจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ธนาคารจึงคาดการณ์ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยขณะนี้กำลังเข้าสู่ภาวะถดถอย ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ประเมินผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) ไทยปีนี้ติดลบ 5% หากสามารถควบคุมโควิด-19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ภายในไตรมาส 2/2563 หรือประมาณเดือนมิถุนายนนี้

“เครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีนี้เป็นคือการลงทุนของภาครัฐ ที่น่าจะทำได้ 3.3% แต่รัฐบาลจะต้องเร่งรัดโครงการที่ค้างคาหรือโครงการใหม่ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วที่สุด ส่วนการลงทุนของภาคเอกชนที่บอบช้ำมากพอสมควรน่าจะติดลบ 5% ซึ่งสิ่งสำคัญในตอนนั้นคือเราต้องช่วยกันฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปให้ได้ และสิ่งแรกที่ต้องมีคือความเชื่อมั่นประเทศไทย เชื่อมั่นในรัฐบาล เชื่อมั่นในสาธารณสุขไทย ทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายได้เร็วที่สุด” นางกอบกาญจน์กล่าว

### “ข้าวเปลือก” ราคาดีสุดในรอบ 5 ปี

นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เปิดเผยขณะนี้ราคาข้าวเปลือกในตลาดกระเตื้องขึ้นเป็นลำดับ หลังใช้มาตรการส่งเสริมให้ชาวนาเก็บสต็อกข้าวและประกันรายได้ รวมถึงตลาดต่างประเทศยังมีความต้องการเพิ่มขึ้น เช่น ญี่ปุ่น ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรัง (ความชื้นไม่เกิน 15%) อยู่ที่ 9,200-10,500 บาทต่อตัน ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ 14,000-15,300 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกหอมปทุม 10,000-10,500 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว 15,600 -17,500 บาทต่อตัน เป็นต้น

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ขณะนี้ราคาข้าวเปลือกเจ้าราคาเพิ่มต่อเนื่องแตะตันละ 10,000 บาท (ความชื้นต่ำกว่า 15%) แล้ว ถือเป็นราคาที่ดีรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะมีผลต่อราคาข้าวเปลือกเกี่ยวสดอยู่ในระดับดีไม่ต่ำกว่า 8,500-9,000 บาท ซึ่งต้องขอ



ขอบคุณหน่วยงานรัฐในเรื่องการประกันรายได้ โดยเฉพาะนายจรินทร์ใช้โครงการประกันรายได้ และหน่วยงานที่เร่งขุดบ่อเก็บน้ำเพื่อเพาะปลูกช่วงที่ผ่านมา แม้ตอนนี้เริ่มวิตกเรื่องหลายพื้นที่อาจเจอปัญหาแล้งนานกว่า 2 เดือน แต่ราคาข้าวที่ดีขึ้น ก็จะช่วยพยุงประคองความเป็นอยู่บางส่วน

## “กลีกร” ดัน กฟผ. สู่อีแกทกรุป

นายกลีศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้าง กฟผ.ให้แข่งขันภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีว่า ขณะนี้กำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยแกนหลักในการปรับโครงสร้างครั้งนี้จะดึงคนรุ่นใหม่ พนักงาน กฟผ.ที่มีศักยภาพ เป็นเด็กทุนในสาขาต่างๆ เข้ามาทำงานร่วมกับหัวหน้าทุกระดับ ตลอดจนกลุ่มสหภาพ กฟผ. เพื่อให้การทำงานเกิดแนวคิดหลากหลายมิติ เบื้องต้นพบว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่หรือนิวเจนประมาณ 50-100 คน ภายใต้ชื่อทีม exclusive team และที่ผ่านมาก็ได้มีการประชุมร่วมเพื่อวางแนวทางทำงานเบื้องต้น คาดเดือนพฤษภาคมนี้จะเห็นความชัดเจนในการคิดนโยบาย แนวทางทำงาน เพื่อเดินหน้าได้ทันที

“ตอนนี้ กฟผ.เปรียบเหมือนยักษ์ที่มีศักยภาพ เป็นหน่วยงานผลิตไฟฟ้าหลักเพื่อสร้างความมั่นคงให้ประเทศ ผมอยากจะให้ยักษ์ตัวนี้ใส่สเก็ตบอร์ด แล้วมุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นอีแกทกรุป ที่พร้อมเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในหลายธุรกิจ” นายกลีศกล่าว

## “กยท.” ชง ครม.ประกันราคายางเฟส 2

นายประพันธ์ บุญยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 วงเงิน 35,000 ล้านบาท ผ่านโครงการฝากยางไว้ที่บ้านต้านภัยโควิด ที่ กยท.ได้เสนอเป็นมาตรการชะลอการขายยางของเกษตรกรชาวสวนยางจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเข้ารับประกันรายได้ให้ชาวสวนยางพารา ที่ราคาขายพาราไม่ต่ำกว่า 60 บาทต่อกิโลกรัม





“กยท.ได้หารืออย่างไม่เป็นทางการกับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบชาวสวนกำลังเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ไม่ต่างจากประชาชนคนไทยกลุ่มอื่นๆ ทั่วประเทศ จึงพิจารณาช่วยเหลือชาวสวนยางตามแนวทางเดิมเพื่อให้ชาวสวนสามารถมีรายได้เพิ่มในช่วงวิกฤต แต่ต้องนำโครงการไปยังที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เป็นการเร่งด่วนและขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอใช้งบประมาณจากเงินกู้ 1 ล้านล้านบาทของกระทรวงการคลัง” นายประพันธ์กล่าว

### “บีไอไอ” เร่งลงทุนเครื่องมือแพทย์สู้โควิด

น.ส.ดวงใจ อิศวจินตจิตร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีไอไอ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีไอไอ) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า บอร์ดบีไอไออนุมัติมาตรการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ประกอบด้วย 1.มาตรการเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์เพื่อรับมือกับโควิด-19 โดยให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา 3 ปี ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมทางการแพทย์ จากปกติได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3-8 ปี อาทิ การผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน มาตรการนี้จะครอบคลุมถึงโครงการที่ยื่นคำขอรับการส่งเสริมระหว่างวันที่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2563 และต้องเริ่มผลิตและมีรายได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ จะต้องจำหน่ายและหรือบริจาคภายในประเทศอย่างน้อย 50% ของปริมาณที่ผลิตได้ในปี 2563-2564 2.มาตรการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสายการผลิตเดิมเพื่อผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์

3.การปรับสิทธิประโยชน์สำหรับกิจการผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมต้นน้ำและกลางน้ำในอุตสาหกรรมทางการแพทย์



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

nationthailand.com

File saved: Monday 20 April 2020 Time 03:25

Site Value: 40,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 120,000

Headline: Rubber authority plans joint venture for manufacture of medical gloves

# THE NATION THAILAND

## Rubber authority plans joint venture for manufacture of medical gloves

Corporate

Apr 20, 2020



By THE NATION

The Rubber Authority of Thailand unveiled its plan to partner agricultural institutes and private companies to set up a rubber glove and medical glove factory due to rising demand sparked by the Covid-19 outbreak.





The authority chairman, Praphan Boonyakiat, said that the factory, which will be located in Nakhon Si Thammarat province, will cost Bt500 million with production capacity of 1.8 billion units per year.

Of total global production of 228 billion units per year, Malaysia accounts for 136 billion. Thailand produces over 46 billion units of rubber gloves per year.

He added that the state agency had yet to finalise the proportion of shareholdings of partners in the joint venture. The state agency has a research and development budget of Bt400 million per year.

He believes Thai consumers' use of gloves, face masks and health products will become a new normal in the post-Covid-19 era.

The state agency is also conducting a feasibility study to set up a Rubber Valley as a hub of integrated rubber production. It will be set up at its land plot in Nakhon Si Thammarat.



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

prachachat.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 เมษายน 2563 เวลา 08:10

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: ชาวสวนจี้รัฐเร่งสร้างเสถียรภาพราคายาง

# ประชาชาติธุรกิจ

WWW.PRACHACHAT.NET ออนไลน์

หน้าแรก หุ้บ-การเงิน อสังหาฯ เศรษฐกิจ การตลาด การเมือง ต่างประเทศ ในประเทศ นอเดอริง ไอซีที

## ชาวสวนจี้รัฐเร่งสร้างเสถียรภาพราคายาง

วันที่ 19 เมษายน 2563 - 16:00 น.



เปิดกรีดยาง - เดือนพฤษภาคมเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลเปิดหน้ากรีดยางพาราพร้อมกันทั่วประเทศ เป็นช่วงเดียวกับที่รัฐเริ่มโครงการประกันราคาระยะที่ 2





เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางชี้ “ประกันรายได้ยางรอบ 2” แคลโครงการแก้ปัญหาระยะสั้น ประคองชาวสวนฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ โควิด-19 และรัฐวางแผนระยะยาว สร้างเสถียรภาพราคายางอย่างยั่งยืน ขณะที่ตลาดโลกความต้องการยางพาราพุ่งสูง เผยสวนยางพาราที่ไม่มีเอกสารสิทธิ บัตรสีชมพู 6 ล้านไร่ “วัด” เข้าโครงการ

นายประยูรสิทธิ์ คณานุรักษ์ ประธานสัมพันธ์ คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การยางแห่งประเทศไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ทางการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้เสนอโครงการประกันรายได้ยางพาราในระยะที่ 2 เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2563 โดยจะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ต่อไปอีก 6 เดือน ถือว่าสอดคล้องกับฤดูกาลเปิดหน้ากรีดยางพาราพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งนโยบายประกันรายได้ยางพารารอบที่ 2 ได้ผ่านคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) และต้องนำเสนอคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (บอร์ด กนย.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กนย. แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ การประกันรายได้ถือเป็นโครงการระยะสั้น สามารถประคับประคองให้ชาวสวนยางดำเนินการแก้ปัญหาไปได้ ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่รัฐบาลควรมีโครงการระยะยาวไว้รองรับด้วย คือทำให้ราคายางพารามีเสถียรภาพและโครงการที่ยั่งยืน

“ตอนนี้ตลาดโลกยังมีความต้องการยางพาราสูงมาก และยังผลิตกันได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เพราะในปี 2563 จะเกิดยางพาราหดหายไปมาก เพราะเกิดภัยแล้งและโรคยางพาราใบร่วงไปปริมาณมาก ทำให้ได้ผลผลิตปริมาณน้อย ทิศทางราคาขยับ แต่จะไม่กระโดด เพราะเศรษฐกิจโลกท่ามกลางไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งโลก”



นายประยูรสิทธิ์กล่าวต่อไปว่า กรณีสวนยางพาราที่ไม่มีเอกสารสิทธิหรือบัตรสีชมพูยังไม่ได้รับเงินประกันรายได้ และที่มีเอกสารสิทธิจะได้รับเงินประกันรายได้ทุกรายไป

**นายอุทัย สอนหลักทรัพย์** กรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เปิดเผย”ประชาชาติธุรกิจ” ว่า การนำนโยบายประกันรายได้ต่อเนื่องจากรอบแรก 6 เดือน มาเป็นรอบที่ 2 ต่อเนื่องจากเดือนเมษายน 2563 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน เป็นเวลา 6 เดือน โดยกำหนดราคายางแผ่นดิบ 60 บาท/กก./ไร่ น้ำยางสด 57 บาท/กก./ไร่ และยางก้อนถ้วย 46 บาท/กก./ไร่ (100 เปอร์เซ็นต์) ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง เพราะชาวสวนยางพาราไม่ได้เงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 อีกทั้งชาวสวนขายยางได้ราคาที่ดินทุน

“เงินประกันรายได้ในการชดเชย น่าจะมีมาตรฐานเดียวกัน ระหว่างยางแผ่นดิบ ยางก้อนถ้วย และน้ำยางสด จะต้องชดเชยโดยราคาเดียวกันทั้งหมด คือราคา 60 บาท/กก./ไร่ เท่ากัน ไม่ใช่ยางแผ่นดิบ 60 บาท น้ำยางสด 57 บาทและยางก้อนถ้วย 46 บาท/กก./ไร่”

นายอุทัยกล่าวอีกว่า ส่วนในประเด็นเรื่องชาวสวนยางพารา บัตรสีเขียวคือผู้มีส่วนยางพาราที่มีเอกสารสิทธิ และบัตรสีชมพู สวนยางพาราที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ซึ่งขณะนี้ได้เงินประกันรายได้เฉพาะผู้มีบัตรสีเขียว ส่วนบัตรสีชมพูอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอน ซึ่งจะต้องผ่านการเห็นชอบของ กนย.ต่อไป ทั้งนี้ได้ผ่านบอร์ด กยท.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 63 ที่ผ่านมา ซึ่งส่วนนี้มีประมาณ 6 ล้านไร่ หรือ 1 ใน 3 จากยางพาราที่มีเอกสารสิทธิบัตรสีเขียว จำนวนกว่า 1.7 ล้านราย ประมาณ 19.4 ล้านไร่

“กลุ่มบัตรสีชมพู ยังไม่ได้รับเงินประกันรายได้ และสวนยางพาราที่ไม่มีเอกสารสิทธิ โดยไม่ได้มาขึ้นทะเบียนรับบัตรสีชมพู ก็ยังมีอีกจำนวนหนึ่ง และขณะนี้หมดเขตไปแล้วเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 63 ที่ผ่านมา สำหรับสวนยางพาราที่ไม่มีเอกสารสิทธิบัตรสีชมพู จะผ่านความเห็นชอบของ กนย.เมื่อไหร่ยังไม่ทราบได้ เพราะวาระนี้ยังไม่สามารถประชุม กนย.ได้ เพราะสถานการณ์ไวรัสโควิด-19”





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

matichon.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 เมษายน 2563 เวลา 08:12

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: 'กยท.'เตรียมสร้างโรงงานผลิตถุงมือยางหลังโควิดระบาคความต้องการพุ่ง

# MATICHON ONLINE มติชนออนไลน์

**M** ข่าวในพระราชสำนัก เกาะติด COVID-19 การเมือง เศรษฐกิจ บริหารการเงิน ในประเทศ

## 'กยท.'เตรียมสร้างโรงงานผลิตถุงมือยางหลังโควิดระบาค ความต้องการพุ่ง

วันที่ 20 เมษายน 2563 - 04:00 น.





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

matichon.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 เมษายน 2563 เวลา 08:12

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: 'กยท.'เตรียมสร้างโรงงานผลิตถุงมือยางหลังโควิดระบาคความต้องการพุ่ง

นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. จึงเตรียมร่วมทุนกับ สถาบันเกษตรกร และเอกชน ผู้ผลิตถุงมือยางพารา เพื่อสร้างโรงงานผลิตถุงมือยาง ถุงมือทางการแพทย์ วงเงิน 500 ล้านบาท กำลังการผลิต 1,800 ล้านชิ้นต่อปี จากผลผลิตทั่วโลกประมาณ 2.28 แสนล้านชิ้น มาเลเซียผลิตได้มากที่สุดจำนวน 1.36 แสนล้านชิ้นต่อปี ความต้องการใช้ทั่วโลก ปีละ 8 ชิ้นต่อคนต่อปี แต่ขณะนี้ทั่วโลกผลิตได้เพียง 4 ชิ้นต่อคนต่อปี จึงเชื่อว่าหลังสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ผ่านพ้นไป ความต้องการใช้ถุงมือยางจะเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ สัดส่วนการตั้งการลงทุนเพื่อตั้งโรงงานผลิตถุงมือยางพารา ขณะนี้ยังไม่สรุปสัดส่วนการลงทุน แต่ที่ตั้งใจตามแผนการตั้งโรงงาน จะไม่ขอให้โรงงานที่ร่วมลงทุนเป็นรัฐวิสาหกิจ อยากรให้เป็นการลงทุนในรูปแบบของเอกชน ซึ่ง กยท.สามารถดำเนินการได้ เพราะมีหน่วยงานที่สามารถทำธุรกิจได้ และกยท. มีงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาประมาณ 400 ล้านบาทต่อปี ในอดีตมีการพัฒนาและวิจัยเพื่อการเพิ่มผลผลิต แต่จากนี้จะนำงบประมาณนี้ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการผลิตชิ้นปลายของผลผลิตจากยางพารา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์จากยางพาราในอนาคต

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การส่งออกยางพาราที่ตลาดส่งออกของไทยถูกปิด ไม่สามารถส่งออกได้ หรือส่งออกได้ไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาทิ ตลาดหมอนยางพาราปกติ มีการผลิตเพื่อขายให้กับนักท่องเที่ยวจีน แต่เมื่อเกิดไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ไม่มีนักท่องเที่ยวจีนไม่สามารถเดินทางมาเที่ยวได้ หมอนยางพาราจากสถาบันเกษตรกร จำนวนประมาณ 50,000 ใบ ขายไม่ได้ กยท. จึงดำเนินโครงการจำหน่ายหมอนยางพารา โดยให้เงินกู้ดอกเบี้ย 0% ให้กับผู้ผลิต วงเงินประมาณ 11 ล้านบาท โดยใช้หมอนค้ำประกันเงินกู้ หากผู้ผลิตหรือสถาบันเกษตรกรสามารถขายหมอนได้ ก็นำเงินมาคืนเงินกู้ได้





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

tidkhao.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 เมษายน 2563 เวลา 08:13

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: 'กยท.'เตรียมสร้างโรงงานผลิตถุงมือยางหลังโควิดระบาดความต้องการพุ่ง

ติตข่าว

ติตข่าว ข่าวล้ามาไว



ติตข่าวไทย

## 'กยท.'เตรียมสร้างโรงงานผลิตถุงมือยาง หลังโควิดระบาดความต้องการพุ่ง



By ติตข่าว

Published on 20/04/2020



SHARE



TWEET





นายประพันธ์ บุญยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.จึงเตรียมร่วมทุนกับ สถาบันเกษตรกร และเอกชน ผู้ผลิตถุงมือยางพารา เพื่อสร้างโรงงานผลิตถุงมือยาง ฤงมือทางการแพทย์ วงเงิน 500 ล้านบาท กำลังการผลิต 1,800 ล้านชิ้นต่อปี จากผลผลิตทั่วโลกประมาณ 2.28 แสนล้านชิ้น มาเลเซียผลิตได้มากที่สุดจำนวน 1.36 แสนล้านชิ้นต่อปี ความต้องการใช้ทั่วโลก ปีละ 8 ล้านล้านชิ้นต่อปี แต่ขณะนี้ทั่วโลกผลิตได้เพียง 4 ล้านล้านชิ้นต่อปี จึงเชื่อว่าหลังสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ผ่านพ้นไป ความต้องการใช้ถุงมือยางจะเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ สัดส่วนการตั้งการลงทุนเพื่อตั้งโรงงานผลิตถุงมือยางพารา ขณะนี้ยังไม่สรุปสัดส่วนการลงทุน แต่ที่ตั้งใจตามแผนการตั้งโรงงาน จะไม่ยากให้โรงงานที่ร่วมลงทุนเป็นรัฐวิสาหกิจ อยากให้เป็นการลงทุนในรูปแบบของเอกชน ซึ่ง กยท.สามารถดำเนินการได้ เพราะมีหน่วยงานที่สามารถทำธุรกิจได้ และกยท.มีงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาประมาณ 400 ล้านบาทต่อปี ในอดีตมีการพัฒนาและวิจัยเพื่อการเพิ่มผลผลิต แต่จากนี้จะนำงบประมาณนี้ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการผลิตขั้นปลายของผลผลิตจากยางพารา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์จากยางพาราในอนาคต

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การส่งออกยางพาราที่ตลาดส่งออกของไทยถูกปิด ไม่สามารถส่งออกได้ หรือส่งออกได้ไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาทิ ตลาดหมอนยางพาราปกติ มีการผลิตเพื่อขายให้กับนักท่องเที่ยวจีน แต่เมื่อเกิดไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ไม่มีนักท่องเที่ยวจีนไม่สามารถเดินทางมาเที่ยวได้ หมอนยางพาราจากสถาบันเกษตรกร จำนวนประมาณ 50,000 ใบ ขายไม่ได้ กยท.จึงดำเนินโครงการจำหน่ายหมอนยางพารา โดยให้เงินกู้ดอกเบี้ย 0% ให้กับผู้ผลิต วงเงินประมาณ 11 ล้านบาท โดยใช้หมอนค้ำประกันเงินกู้ หากผู้ผลิตหรือสถาบันเกษตรกรสามารถขายหมอนได้ ก็นำเงินมาคืนเงินกู้ได้





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

naewna.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 เมษายน 2563 เวลา 08:13

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: เกษตรฯอัดแพ็กเกจ5โครงการใหญ่ ชงครม.ของบกว่า50,000ล้านช่วยยงทั้งระบบ

# แนวหน้า

วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563

🏠 [คอลัมน์](#) > [ข่าวเด่น](#) [พระราชสำนัก](#) [การเมือง](#) [โลกรธุรกิจ](#) [อาชญากรรม](#) [กทท.](#) [ในประเทศ](#) [เกษตร](#) [ต่างประเทศ](#) [กีฬา](#)

หน้าแรก / ในประเทศ



## เกษตรฯอัดแพ็กเกจ5โครงการใหญ่ ชงครม.ของบกว่า50,000ล้านช่วยยงทั้งระบบ

วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.

[Tweet](#) [ติดตามแนวโน้ม](#)



นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อในทุกภาคส่วน ซึ่งในส่วนยางพารา นั้น กระทรวงเกษตรฯ โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นัดประชุมคณะกรรมการ กยท. กรณีพิเศษ เพื่อเร่งออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการกิจการยางพารา บรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) โดยได้เห็นชอบให้ดำเนินการ 5 โครงการ คือ 1) โครงการประกันรายได้ระยะที่ 2 งบประมาณ 42,000 ล้านบาท 2) โครงการพัฒนาความร่วมมือการผลิตและการตลาดภาคอุตสาหกรรมยางพารา งบประมาณ 11.3 ล้านบาท 3) โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง (วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท) 4) โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการกิจการยาง (ยางแห้ง) (วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท) และ 5) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ วงเงิน 20,000 ล้านบาท



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

naewna.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 เมษายน 2563 เวลา 08:13

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: เกษตรฯอัด पैกเกจ 5 โครงการใหญ่ ชงครม.ของบกว่า 50,000 ล้านช่วยยงทั้งระบบ

ด้านนางณพรรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการประกันรายได้ระยะที่ 2 เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2563 เริ่มจ่าย 1 พฤษภาคม 2563 ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้กรีดยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563 จำนวน 1,730,000 ราย พื้นที่สวนยางกรีดยางได้ 19.4 ล้านไร่ โดยราคาขายที่ประกันรายได้ แบ่งเป็น ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60.00 บาท/กิโลกรัม นำยางสด (DRC 100%) 57.00 บาท/กิโลกรัม ยางก้อนถ้วย (DRC 100%) 46.00 บาท/กิโลกรัม แบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของสวน ร้อยละ 60 และคนกรีดยาง ร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมดงบประมาณวงเงินรวมทั้งสิ้น 42,000 ล้านบาท

ส่วนโครงการพัฒนาความร่วมมือการผลิตและการตลาดภาคอุตสาหกรรมยางพารา เป็นการช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง โดยเพิ่มสภาพคล่องให้สถาบันเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตหมอนยางพารา ซึ่ง กยท. จะเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนให้สถาบันเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตหมอนยางพาราเป้าหมาย 50 สถาบัน โดยใช้หมอนยางพาราเป็นหลักประกัน 50,000 ใบ และในส่วนของโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการกิจการยางพารา ประกอบด้วย โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง จะปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีดำเนินงาน ในปี 2563 โดยผู้ประกอบการกิจการยางที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องเพิ่มปริมาณการใช้ยางไม่น้อยกว่า 2 ตันต่อปี ในทุกวงเงิน 1 ล้านบาท คาดว่าจะเพิ่มปริมาณการใช้ยางไม่น้อยกว่า 50,000 ตัน และโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการ (ยางแห้ง) เพิ่มกิจกรรมให้ผู้ประกอบการกิจการยางที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ต้องซื้อยางมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตของฤดูกาลใหม่ รัฐบาลสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยในอัตราตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ผู้ประกอบการไม่มีกำลังการซื้อ ให้เกิดการหมุนเวียนผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง สุดท้ายคือ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ วงเงิน 20,000 ล้านบาท รัฐชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี กระตุ้นการโค่นยาง 400,000 ไร่ ดุดันปริมาณไม้ยางจากการกระตุ้นการโค่นจำนวน 12 ล้านตัน ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมปลูกทดแทนวงเงิน 6,400 ล้านบาท ทั้งนี้ กยท. จะรีบดำเนินการเสนอคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

news.trueid.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 เมษายน 2563 เวลา 08:15

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: 'กยท.'เตรียมสร้างโรงงานผลิตถุงมือยางหลังโควิดระบาคความต้อการพุ่ง

trueID

หน้าแรกข่าว > ข่าวเศรษฐกิจ

## 'กยท.'เตรียมสร้างโรงงานผลิตถุงมือยางหลังโควิดระบาคความต้อการพุ่ง

มติชน 20 เมษายน 2563 ( 04:00 ) 50





นายประพันธ์ บุญยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.จึงเตรียมร่วมทุนกับ สถาบันเกษตรกร และเอกชน ผู้ผลิตถุงมือยางพารา เพื่อสร้างโรงงานผลิตถุงมือยาง ถุงมือทางการแพทย์ วงเงิน 500 ล้านบาท กำลังการผลิต 1,800 ล้านชิ้นต่อปี จากผลผลิตทั่วโลกประมาณ 2.28 แสนล้านชิ้น มาเลเซียผลิตได้มากที่สุดจำนวน 1.36 แสนล้านชิ้นต่อปี ความต้องการใช้ทั่วโลก ปีละ 8 ชิ้นต่อคนต่อปี แต่ขณะนี้ทั่วโลกผลิตได้เพียง 4 ชิ้นต่อคนต่อปี จึงเชื่อว่า หลังสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ผ่านพ้นไป ความต้องการใช้ถุงมือยางจะเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ สัดส่วนการตั้งการลงทุนเพื่อตั้งโรงงานผลิตถุงมือยางพารา ขณะนี้ยังไม่สรุปสัดส่วนการลงทุน แต่ ที่ตั้งใจตามแผนการตั้งโรงงาน จะไม่ยอกให้โรงงานที่ร่วมลงทุนเป็นรัฐวิสาหกิจ อยอกให้เป็นการลงทุนในรูปของเอกชน ซึ่ง กยท.สามารถดำเนินการได้ เพราะมีหน่วยงานที่สามารถทำธุรกิจได้ และกยท.มีงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาประมาณ 400 ล้านบาท ต่อปี ในอดีตมีการพัฒนาและวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต แต่จากนี้จะนำงบประมาณนี้ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการผลิตขั้นปลายของผลผลิตจากยางพารา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์ จากยางพาราในอนาคต

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การส่งออกยางพาราที่ตลาดส่งออกของไทยถูกปิด ไม่สามารถส่งออกได้ หรือส่งออกได้ไม่ได้ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาทิ ตลาดหมอนยางพาราปกติ มีการผลิตเพื่อขายให้กับนักท่องเที่ยวจีน แต่เมื่อเกิดไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ไม่มีนักท่องเที่ยวจีนไม่สามารถเดินทางมาเที่ยวได้ หมอนยางพาราจากสถาบันเกษตรกร จำนวนประมาณ 50,000 ใบ ขายไม่ได้ กยท.จึงดำเนินโครงการจำหน่ายหมอนยางพารา โดยให้เงินกู้ดอกเบี้ย 0% ให้กับผู้ผลิต วงเงินประมาณ 11 ล้านบาท โดยใช้หมอนค้ำประกันเงินกู้ หากผู้ผลิตหรือสถาบันเกษตรกรสามารถขายหมอนได้ ก็นำเงินมาคืนเงินกู้ได้